

## KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

### Triển khai thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 32 ngày 02 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa.

UBND xã Hoàng Hợp ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án, kế hoạch giai đoạn 2021-2025, 2021-2030 và năm 2024; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng.

2. Phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm; đảm bảo nguồn cung lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất, thụ hưởng đầy đủ chính sách.

#### II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

##### 1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện các chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện đối với người nghèo, người cận nghèo về phát triển sản xuất, tạo việc làm, có sinh kế bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2023-2025 từ 1,5% trở lên. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em; tăng cường bình đẳng giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội.

## **2. Chỉ tiêu**

**2.1.** Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 61 người lao động (trong đó 12 lao động đi xuất khẩu lao động); giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 20.14%.

**2.2.** Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề và truyền nghề tại các doanh nghiệp và làng nghề cho 72 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80,0% (*trong đó: có văn bằng, chứng chỉ đạt 35%*).

**2.3.** Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ giảm nghèo nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo và hạn chế tái nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 (*theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025*) từ 1,7% trở lên.

**2.4.** Thực hiện tốt các chính sách: Tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện quan hệ lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); 100% doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện trả lương cho người lao động đúng quy định về thực hiện mức lương tối thiểu vùng và các quy định pháp luật, chính sách mới về tiền lương.

**2.5.** Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân; tập trung nguồn lực hỗ trợ nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú;

**2.6.** Đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời; tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội là 95.3%.

**2.7.** Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp đạt 98% và 100% trẻ em bị xâm hại, bạo lực được can thiệp, trợ giúp kịp thời; duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt từ 100%.

**2.8.** Thực hiện đồng bộ các chính sách, quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của phụ nữ, triển khai mạnh mẽ các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và gia đình; duy trì tỷ lệ lao động nữ trong nền kinh tế đạt từ 60,00% trở lên.

**2.9.** Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tích cực thông tin, tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

#### **1. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội**

Tập trung triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, xây dựng thị trường lao động ổn định và phát triển.

#### **2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động**

Cập nhật thông tin thị trường lao động, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng khả năng kết nối cung - cầu lao động; thúc đẩy chuyển dịch lao động sang làm việc tại khu vực chính thức thông qua hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động, chú trọng đối tượng thuộc hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện các giải pháp, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Ổn định và mở rộng thị trường lao động ngoài nước; chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động và triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lao động đã hết hợp đồng về nước.

#### **3. Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, tiền lương, quan hệ lao động và an toàn, vệ sinh lao động, quản lý lao động nước ngoài**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về pháp luật lao động, BHXH, an toàn lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Mở rộng diện bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; hạn chế tình trạng hưởng chế độ BHXH một lần, giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH.

Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về tiền lương nhằm khuyến khích, thu hút người lao động quay trở lại làm việc; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh mới, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao

động trong doanh nghiệp để kịp thời có phương án ngăn ngừa, giải quyết khi tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

#### **4. Quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhằm bảo đảm mọi người có công đều được xác nhận, công nhận, tôn vinh và thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

#### **5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội**

Triển khai thực hiện kịp thời các Chương trình, Đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan, nâng cao mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, người cận nghèo nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo.

Triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ giảm nghèo theo hướng nâng cao trách nhiệm, hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn, giảm dần chính sách cho không và mở rộng chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; phát huy và nhân rộng các mô hình, dự án đã được triển khai thực hiện hiệu quả.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đối thoại chính sách giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân, người nghèo, cận nghèo được phát biểu ý kiến, nguyện vọng để đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương; đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy trách nhiệm của bản thân người nghèo để chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế; đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật; tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ

trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, tạo điều kiện để các đối tượng tự khắc phục khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

#### **6. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện**

Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án lĩnh vực trẻ em; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước tác động của thiên tai, dịch bệnh; phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích, lao động trái quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em; mô hình phát triển toàn diện trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại gia đình, cộng đồng và mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên phạm vi cả nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia 111 và Tổng đài 1800.1744 tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh; đổi mới công tác truyền thông về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

#### **7. Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tiếp tục phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới**

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các kế hoạch, đề án của tỉnh. Lồng ghép giới trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án về phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; duy trì hoạt động của các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và nhân rộng các mô hình có hiệu quả nhằm kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.

#### **8. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện; phòng, chống mại dâm và hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán**

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chú trọng vào những đối tượng có nguy cơ cao, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp,

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp, có hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện; quan tâm giới thiệu, tạo việc làm, các hoạt động hỗ trợ khác và môi trường sống lành mạnh cho người sau cai.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, phòng tránh việc bị tái mua bán; nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng bền vững.

### **9. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin**

Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy trình về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy trong sạch, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- TTr ĐU, TTr HĐND (b/c);
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể (p/h)
- Các thôn (p/h)
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phụng**

